

Hãy CÙNG NHAU Vận Động Chính Sách. Tham gia một nhóm Advocacy Pod.

© Lisa Bontje Photography

Advocacy Pod là gì?

Advocacy Pod là một nhóm các chuyên gia học tập ấu nhi (các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ, cha mẹ, người chăm sóc là Gia Đình, Bạn Bè & Hàng Xóm, nhân viên và thành viên ban giám đốc CCR, và các đối tác từ các tổ chức học tập ấu nhi) tất cả đều sống trong cùng khu lập pháp. Các thành viên sẽ nhận được lời mời thường xuyên để chia sẻ câu chuyện của họ và tham gia vận động.

Đội ngũ vận động chính sách CCR tổ chức các cơ hội cho các nhóm gặp gỡ các nhà lập pháp của khu mình và trực tiếp chia sẻ với họ những khó khăn và thay đổi cần thiết để hỗ trợ trẻ em trong các cộng đồng của chúng ta.

Đây là cơ hội để chia sẻ suy nghĩ của quý vị với những người được dân bầu để tạo ra thay đổi!

Các thành viên Advocacy Pod sẽ nhận được thư mời thường xuyên để chia sẻ những câu chuyện của mình và tham gia vận động chính sách.

Tại sao tôi nên tham gia?

Nó là cơ hội để tập hợp lại trong cộng đồng và trực tiếp nói chuyện với các nhà lập pháp về những khó khăn và thay đổi chúng ta cần thấy trong hệ thống học tập ấu nhi. Tiếng nói của quý vị là một công cụ mạnh mẽ để thay đổi! Chúng tôi mong quý vị phát triển các mối quan hệ vững mạnh với các nhà vận động chính sách khác trong cộng đồng của mình và có được kiến thức và kinh nghiệm mới với tư cách một nhà vận động chính sách.

Ai có thể tham gia?

Quý vị! Chúng tôi muốn cộng đồng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ (tại trung tâm và Family Child Cares), cha mẹ, người chăm sóc là Gia Đình, Bạn Bè & Hàng Xóm (FFN), nhân viên và thành viên ban giám đốc CCR, các đối tác trong cộng đồng và các chuyên gia học tập ấu nhi tham gia các nhóm Advocacy Pod của chúng tôi.

Có những kỳ vọng gì?

Không cần kinh nghiệm trước đây về vận động chính sách – quý vị được hoan nghênh là chính mình! Chúng tôi yêu cầu quý vị toàn tâm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với tư cách cha mẹ, nhà cung cấp, người chăm sóc, thành viên cộng đồng hoặc chuyên gia học tập ấu nhi.

Vui lòng cố gắng tham dự các cuộc họp từ xa của Advocacy Pod (thường là 30 phút) với (các) nhà lập pháp, cũng như gặp gỡ các thành viên khác trong nhóm của quý vị (từ xa trong 20-30 phút) để chuẩn bị trước cho cuộc họp.

Để đăng ký, hãy quét
Mã QR hoặc truy cập:
grco.de/AdvocacyPod



SCAN ME